

Giá tốt 6 + 12a + 6mm đơn vị thủy tinh cách nhiệt argon

6 + 12a + 6mm màu xám kính cường lực cách nhiệt cong, nó được thực hiện bởi 1 chiếc 6mm kính cong màu xám cường lực với 1 chiếc 6mm rõ ràng kính cường lực cong biển led xung quanh các cạnh với một 12A không khí spacer giữa, để tạo thành một đơn vị đơn vị.6 + 12a + 6mm thủy tinh cách nhiệt bằng thủy tinh, 6 + 12a + 6mm đơn vị thủy tinh cách nhiệt cong, 1 / 4"xe thủy tinh + 1/2 " argonspacer + 1 / 4"đơn vị kính đôi màu xám, đó là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu để truyền nhiệt không khí qua kính, được sử dụng rộng rãi cho cửa sổ, cửa và tường.

Thefeatures của 6 + 12a + 6mm cách điện cong kính

Ly Thành phần	6mm kính cường lực rõ ràng + 12a không gian argon + kính cường lực 6mm màu xám, 1/4 " rõ ràng kính cường lực + 12a argon spacer + 1/4 " màu xám kính cường lực
Ly kích thước	tối đa kích thước 2440x6000mm, bất kỳ tùy chỉnh kích thước có thể gặp của bạn yêu cầu.
Ly hình dạng	Cong cách nhiệt ly (cong gấp đôi lắp kính các đơn vị) , những người khác chúng ta có thể làm thủy tinh cách nhiệt phẳng, kính cách nhiệt không đều.
Nhôm miếng đệm	12A, khác có sẵn trong 6a / 9a / 15a, vv chúng tôi cũng có thể làm 6 + 9a + 6mm cong cách nhiệt thủy tinh, 6 + 15a + 6mm cong cách nhiệt kính bằng điều khiển, vv
Ly Màu	6 + 12a + 6mm màu xám nóng nảy cách nhiệt ly, khác chúng tôi có thể làm thông thoáng cách nhiệt ly, đồng cách nhiệt ly, màu xanh lá gấp đôi lắp kính ly, màu xanh da trời cách điện ly, màu in nóng nảy cách nhiệtd ly, v.v.
Ly kiểu	ngoại trừ cho nhuộm màu nóng nảy cách nhiệt ly, chúng tôi cũng thể có thể làm thấp e cách nhiệt ly, thông thoáng cách nhiệt ly, màu phản xạ cách điện ly, v.v.
Các ứng dụng	Đến hạn đến các năng lượng hiệu quả, rộng rãi đã sử dụng cho cửa sổ, cửa, và tấm màn Tường. các địa điểm Ở đâu Là máy điều hòa cần thiết.

Ưu điểm của kính cách nhiệt cường độ cao 24mm

Cách âm -Sound: nó có thể giúp giảm nó từ 80dB đến 4dB.

- Chịu nhiệt: $\pm 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ □ không có sương mù.

- Kiểm soát bức xạ năng lượng mặt trời hiệu quả, ngăn chặn bức xạ hồng ngoại xa, tiết kiệm chi phí điều hòa không khí vào mùa hè, tiết kiệm chi phí trong mùa đông, có tác dụng tốt của bảo quản nhiệt và energysaving.

- Kính cong màu xám cách nhiệt, cách nhiệt và tăng tính thẩm mỹ.

Gì loại của cách nhiệt ly bạn có thể được nó từ JimmyGlass?

- [Thông thoáng cách nhiệt ly](#)

-Màu nhuộm màu bị lật đổ ly

-Bent cách nhiệt phản xạ ly

- [Thấp e nóng nảy gấp đôi lắp kính ly](#)

-Tempered nhiều lớp cách nhiệt kính, v.v. Chúng tôi có thể làm bất kỳ thành phần thủy tinh tùy chỉnh với bất kỳ kích thước tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu của bạn.



